

Số: /UBND-LĐTBOXH  
V/v triển khai, thực hiện công tác  
phòng, chống tệ nạn xã hội  
năm 2024

Vĩnh Linh, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Ban chỉ đạo 138 & 1523 huyện;
- Công an huyện;
- Đoàn biên phòng Cửa Tùng;
- Các phòng: Y tế, Giáo dục, VH&TT;
- Trung tâm VH&TT&TDTT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 345/SLĐTBOXH-BTXHTE ngày 24/01/2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh về việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2024. UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

## **I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM**

### **1. Thực hiện lồng ghép hoạt động phòng, ngừa mại dâm với các chương trình, kế hoạch có liên quan tại địa bàn cơ sở:**

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025, Công văn số 338/UBND-KGXV, ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 24/02/2022 về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2022-2025, các cơ quan, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai lồng ghép hoạt động phòng ngừa mại dâm với các chương trình có liên quan tại địa bàn, cụ thể như sau:

- Mục đích của việc hướng dẫn lồng ghép hoạt động phòng, ngừa mại dâm với các chương trình, kế hoạch có liên quan tại địa bàn cơ sở: nhằm đảm bảo quá trình xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình của các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan ở địa phương có tính phối hợp liên ngành, gắn kết nhu cầu và lợi ích của các nhóm đối tượng mục tiêu, đẩy mạnh huy động các nguồn lực để giải quyết đồng bộ những vấn đề về kinh tế, xã hội theo từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương.

- Nội dung chủ yếu lồng ghép:
- + Lồng ghép đối tượng thụ hưởng:

Đối với các hoạt động phòng ngừa mại dâm: thanh niên chưa có việc làm; người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; lao động di cư; lao động nông thôn; nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; đối tượng thanh niên thuộc các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng có nguy cơ cao khác.

Đối với các can thiệp giảm hại, hỗ trợ xã hội: người bán dâm; người bán dâm nhiễm HIV/AIDS, nghiện ma túy.

+ Lòng ghép hoạt động (can thiệp) của các chương trình, dự án, đề án thực hiện trên cùng địa bàn:

Hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mại dâm (xây dựng và thực hiện các kế hoạch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền phòng ngừa ở cộng đồng; chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; địa bàn có nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm).

Hoạt động hỗ trợ sản xuất, học nghề, tạo việc làm cho các đối tượng mục tiêu (lòng ghép đối tượng thụ hưởng thông qua các chính sách hiện hành về hỗ trợ hộ nghèo, chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, dạy nghề gắn với việc làm cho lao động nông thôn, xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo,...).

Các hoạt động, can thiệp giảm hại, hỗ trợ xã hội cho người nghiện ma túy, người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bị mua bán, bị bạo hành, bạo lực (tư vấn khám chữa bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ cấp phát bao cao su, tư vấn phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, tư vấn pháp lý, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm,...).

+ Lòng ghép trong bố trí, phân bổ nguồn lực:

Huy động các nguồn lực của địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và lòng ghép nguồn vốn, kinh phí các chương trình, dự án khác để thực hiện.

Huy động sự tham gia của cộng đồng, sự tham gia của khu vực tư nhân và người dân địa phương trong triển khai thực hiện. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách xã hội hóa nhằm huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân để thực hiện các nội dung của Kế hoạch phòng, chống mại dâm của địa phương.

**2. Tiếp tục triển khai Quyết định số 1629/QĐ-TTg, ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 24/02/2022 về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2022-2025:**

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân về công tác phòng ngừa mại dâm. Trong đó, tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm, tác hại của mại dâm đối với lây nhiễm HIV/AIDS.

- Rà soát đánh giá kết quả xây dựng và duy trì xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội; vận động người dân tham gia tích cực các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, không có tệ nạn xã hội, tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc tham gia công

tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn cam kết với các cơ quan chức năng, với chính quyền địa phương về thực hiện các quy định của pháp luật, không để xảy ra mại dâm tại cơ sở mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm.

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội nhằm phòng ngừa tệ nạn mại dâm xảy ra trên địa bàn.

- Phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp xử lý nghiêm những sai phạm đối với các khách sạn, cơ sở lưu trú, massage, nhà trọ... trong việc chấp hành đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về lưu trú, kinh doanh karaoke, massage, điều kiện đảm bảo về an ninh, trật tự; tình hình sử dụng lao động, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động; bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động trong một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện việc giám sát, đánh giá của địa phương báo cáo về UBND huyện và Sở LĐ-TB&XH theo quy định.

## **II. CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI**

### **1. Xây dựng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện:**

Trên cơ sở Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/4/2022 Thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2022-2025, chủ động tham mưu xây dựng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đối với người nghiện ma túy năm 2024 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương.

### **2. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện:**

- Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan Công an, Y tế, các đơn vị liên quan đánh giá đúng thực trạng công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn để tham mưu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ cai nghiện ma túy để đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng quy trình, đúng đối tượng theo quy định tại Điều 40 và Điều 41 Nghị định 116/NĐ-CP.

- UBND các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động rà soát, phân loại và công tác xét duyệt hồ sơ đưa người đi cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định; tổ chức tiếp nhận các học viên đã hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tại Trung tâm về tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giúp đỡ, quản lý người sau cai nghiện ma túy, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện ma túy bắt buộc trở về cộng đồng được quản lý sau cai tại nơi cư trú bằng các hình thức phù hợp, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện. Định kỳ, đột xuất kiểm tra, xét nghiệm các chất ma túy đối với người sau cai nghiện; hỗ trợ đối tượng học nghề, tìm kiếm việc làm; tạo điều kiện để người nghiện ma túy tham gia các hoạt động xã hội,

hòa nhập cộng đồng; tổng hợp, thống kê số người nghiện ma túy báo cáo về UBND huyện và Sở LĐ-TB&XH theo định kỳ.

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND xã thị trấn phối hợp, tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày Quốc tế phòng, chống ma túy 26/6; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh sản xuất trên địa bàn tiếp nhận dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện ma túy.

### **III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MUA BÁN NGƯỜI**

#### **1. Thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác phòng, chống tệ nạn mua bán người:**

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND, ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 974/KH-SLĐTBXH, ngày 20/5/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy chế phối hợp số 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG, ngày 18/7/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; Công văn số 311/PCTNXH-HTNNTT, ngày 10/8/2022 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân (HTNN) bị mua bán.

#### **2. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện:**

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các đơn vị Phòng LĐ-TB&XH, các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, cụ thể:

+ **Tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân, tiếp nhận nạn nhân:** Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thực hiện việc tiếp nhận thông tin về nạn nhân bị mua bán tự đến trình báo hoặc thông tin thông tin từ Ủy ban nhân dân cấp xã, công an cấp xã chuyển đến; phối hợp với cơ quan công an cùng cấp nơi nạn nhân tự đến trình báo và cơ quan giải cứu nạn nhân (Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển) thực hiện việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, chuyên tuyến họ về nơi cư trú hoặc Cơ sở trợ giúp xã hội/Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo nguyện vọng của nạn nhân bị mua bán được quy định tại Khoản 4 Điều 8 Chương II Quy chế phối hợp số 2548/QCPH-LĐTBXH-CA-QP-NG.

+ **Bảo vệ an toàn cho nạn nhân bị mua bán và người thân thích của họ:** Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các Cơ sở trợ giúp xã hội,

Cơ sở hỗ trợ nạn nhân áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân bị mua bán và người thân thích của họ theo quy định. Trường hợp cần thiết, khi phát hiện có dấu hiệu không an toàn đối với nạn nhân và người thân thích của họ tại Cơ sở hỗ trợ nạn nhân, Cơ sở trợ giúp xã hội thì thông tin ngay cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết để áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định.

+ **Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán:** Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các Cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận nạn nhân bị mua bán, bố trí chỗ ăn, ở phù hợp với giới tính, lứa tuổi; hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, tư vấn học nghề, việc làm... cho nạn nhân trong thời gian lưu trú; phối hợp cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nạn nhân cư trú để liên hệ với gia đình hoặc người thân trước khi đưa nạn nhân về nơi cư trú; trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa thì làm thủ tục hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo quy định.

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2024 kèm theo các phụ lục biểu mẫu từ biểu số 501 – 511/PCTNXH về phòng LĐ-TB&XH định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 25/11) để tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thiên Tùng**